

Alberta mạnh mẽ hơn bao giờ hết: Thủ Hiến Smith

29 tháng Năm, 2024 [Yêu cầu truyền thông](#)

Thủ hiến Danielle Smith đưa ra các tuyên bố sau về việc chính quyền Alberta đã thực hiện những lời hứa của mình thành công như thế nào:

“Hôm nay là tròn một năm các cử tri ở Alberta đã bầu chính quyền của chúng ta cho nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Đầu tiên và trên hết, tôi muốn nói rằng được phục vụ người dân Alberta với tư cách là Thủ hiến là một vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi không thể diễn tả sự tự hào của mình về tỉnh xinh đẹp này và những người coi nơi đây là nhà. Trong vòng 12 tháng qua, chính quyền của chúng ta đã làm việc nỗ lực thực hiện nhiều lời hứa của chúng tôi với người dân Alberta trong cuộc bầu cử trước. Tôi vui mừng được nói rằng với một đội ngũ xuất sắc gồm các nghị sĩ chính phủ, các bộ trưởng nội các và các nhân viên công vụ của tỉnh, chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh đưa Alberta Advantage lên tầm cao mới và đảm bảo tỉnh này vẫn là một nơi tốt nhất để sống, làm việc, và xây dựng gia đình.

“Với tư cách là Thủ hiến, tôi luôn đấu tranh vì Alberta và cư dân nơi đây. Chính phủ chúng ta tiếp tục phản đối thuế carbon liên bang và đã thực hiện các chính sách mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho người dân Alberta trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện tại trên toàn Canada. Các chính sách như kéo dài thời gian miễn thuế nhiên liệu tới cuối năm 2023, tiết kiệm cho người dân Alberta hơn \$2 tỷ, và điều chỉnh tất cả khung thuế theo chỉ số để những người làm việc chăm chỉ ở Alberta được giữ lại nhiều hơn những gì họ kiếm được. Chúng tôi cũng đảm bảo những người cao niên ở Alberta có đủ khả năng chi trả các dịch vụ họ cần bằng cách giảm giá 25% cho người cao niên với các dịch vụ đăng ký.

“Alberta vẫn là địa phương đi đầu trong công nghệ giảm khí thải và nổi tiếng nhờ đưa ra các giải pháp đáp ứng một số nhu cầu năng lượng phức tạp nhất của thế giới. Dựa trên sự thành công của chương trình Alberta Petrochemicals Incentive, chúng tôi đã giới thiệu một chương trình Khuyến Khích Thu Giữ Carbon tại Alberta để hỗ trợ và đẩy nhanh việc phát

triển cơ sở hạ tầng thu hồi, sử dụng và lưu trữ carbon mới. Điều này sẽ giúp Alberta phát triển mạnh mẽ trong tương lai ít carbon hơn và tạo nhiều việc làm hơn cho nền kinh tế đa dạng của chúng ta.

“Là đầu tàu kinh tế và tạo việc làm cho Canada, Alberta tiếp tục nuôi dưỡng môi trường thuế thấp nhất đất nước và các chính sách thân thiện nhất với doanh nghiệp. Tháng Mười Hai năm 2023, chúng tôi đã mở rộng *Luật Bảo Vệ Người Nộp Thuế* để giữ mức thuế thấp ở Alberta và đảm bảo không chính phủ tương lai nào có thể nâng mức thuế cá nhân hoặc doanh nghiệp nếu không có sự chấp thuận đầu tiên từ người dân Alberta trong một cuộc trưng cầu dân ý.

“Đầu năm nay, chúng tôi đã giới thiệu chương trình Alberta is Calling Moving Bonus với tỉ lệ cao hơn so với những gì chúng tôi đã vận động. Khoản tín dụng thuế được hoàn lại một lần, trị giá \$5.000 sẽ giúp thu hút người lao động từ ngoài tỉnh đủ điều kiện đảm nhận các công việc yêu cầu tay nghề cao. Nền kinh tế đa dạng của chúng ta có nghĩa là nhiều cơ hội cho người dân Alberta trong mọi lĩnh vực. Trong đó bao gồm ngành du lịch và chúng tôi đã đưa ra một chiến lược du lịch mới, giúp thúc đẩy nền kinh tế du khách của Alberta đạt mục tiêu \$25 tỷ vào năm 2035. Như một phần của những nỗ lực đó, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác để xây dựng hạ tầng hỗ trợ cho một nhà thi đấu tầm cỡ thế giới và phố giải trí ở Calgary.

“Khi các doanh nhân First Nations và Métis thành công, cộng đồng của họ sẽ thịnh vượng. Những người Thổ dân phải là đối tác của chúng ta trong sự thịnh vượng và đó là lý do chúng tôi đã tăng năng lực bảo đảm khoản vay của Tập đoàn Alberta Indigenous Opportunities lên \$3 tỷ. Chúng tôi cũng mở rộng Quỹ Đầu Tư Kinh Doanh Cho Người Thổ Dân (Aboriginal Business Investment) lên \$10 triệu mỗi năm cho năm tài chính 2024-25 để giúp các doanh nghiệp sở hữu bởi cộng đồng Người Thổ Dân tận dụng các cơ hội phát triển kinh doanh để cải thiện kết quả kinh tế xã hội.

“Tội phạm kéo dài và ngày càng trầm trọng là một vấn đề lớn ở các thành phố của Alberta, đặc biệt là ở khu vực trung tâm. Để giúp giải quyết vấn đề, chính phủ chúng ta đã cung cấp tài trợ tuyển dụng 100 sĩ quan cảnh sát ở Edmonton và Calgary với 50 người đã được triển khai cho đến nay. Chúng tôi cũng mở một trung tâm điều hướng và hỗ trợ rất thành công ở Edmonton để giúp những người dễ bị tổn thương nhất có thể tiếp cận dễ dàng hơn tới những trợ giúp họ cần, như nhận Thẻ Căn Cư ở do chính phủ cấp, khả năng tiếp cận nhà ở, chăm sóc vết thương, hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và cai nghiện cũng như kết nối lại với gia đình của họ. Chúng tôi tăng tài trợ năm 2023 cho Nhóm Alberta Law Enforcement Response để giải quyết tội phạm có tổ chức, nội dung khiêu dâm trẻ em, bạo

lực súng đạn và buôn lậu ma túy. Chính phủ chúng ta cũng thông qua đạo luật giới thiệu chương trình vòng chân theo dõi đối với những người có nguy cơ cao và tái phạm được tại ngoại, giúp bảo vệ người dân Alberta khi các chính sách của chính phủ liên bang thất bại.

“Alberta có hệ thống giáo dục tầm cỡ thế giới đảm bảo thành công cho các thế hệ tương lai. Để đảm bảo sự thành công đó, chúng tôi đã cam kết tài trợ bổ sung cho việc kiểm tra và hỗ trợ giáo dục cho trẻ tự kỷ và đáp ứng các nhu cầu phức tạp khác. Chúng tôi cũng tăng cường chương trình tín chỉ kép cũng như tìm hiểu nghề nghiệp và nghiên cứu công nghệ để đảm bảo rằng học sinh có thể khám phá con đường sự nghiệp và có những bước chuyển tiếp ý nghĩa sang giáo dục sau trung học. Chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy các ngành yêu cầu tay nghề cao và đảm bảo người dân Alberta biết, có thể tiếp cận cơ hội dành cho họ. Để đạt được điều này, chúng tôi tiếp tục thêm các chỉ tiêu mới cho các chương trình có nhu cầu cao, bao gồm 3,200 chỉ tiêu học nghề mới trên 11 cơ sở giáo dục sau trung học của Alberta cũng như cung cấp tài trợ để nâng cao và cải thiện không gian học tập. Gần đây nhất, chúng tôi đã tài trợ cơ sở CIM-TAC của Red Deer Polytechnic và có kế hoạch xây dựng Trung Tâm Kỹ Năng Cao của NAIT. Các ngành nghề này rất quan trọng đối với một nền kinh tế đang phát triển và chính phủ chúng ta đang làm mọi thứ có thể ứng với sự phát triển của những kỹ năng đó với nhu cầu của lực lượng lao động, bao gồm cả việc thiết lập mối quan hệ đối tác lịch sử với International Union of Operating Engineers Vùng 955 để cung cấp chương trình đào tạo học việc.

“Sức khỏe và phúc lợi của người dân Alberta rất quan trọng để đảm bảo một cuộc sống chất lượng cao ở mọi nơi trong tỉnh của chúng ta. Đó là lí do vì sao chúng tôi cam kết một hệ thống sức khỏe mạnh mẽ, ổn định phù hợp với tất cả mọi người. Trong những năm vừa qua, chúng tôi đã có những bước tiến lớn hơn nữa để cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Chúng tôi đã đưa mô hình y tá lành nghề đến với nhiều người dân Alberta để họ có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính mà họ cần, và chúng tôi đã công bố một thỏa thuận hướng tới một mô hình tài trợ mới cho các bác sĩ gia đình. Thêm vào đó, chúng tôi đã mở rộng sàng lọc trẻ sơ sinh để kiểm tra đối với nhiều loại bệnh và triệu chứng hơn, và phân bổ \$10 triệu để hỗ trợ phát triển chiến lược hộ sinh toàn tỉnh. Chúng tôi cũng cung cấp \$10 triệu trong vòng hai năm tiếp theo cho Alberta Women’s Health Foundation Legacy Grant và thêm \$10 triệu cho Calgary Health Foundation để nghiên cứu sức khỏe của phụ nữ.

“Chúng tôi tiếp tục xây dựng một mô hình dựa trên hồi phục thay vì tiếp tục tạo điều kiện cho tình trạng nghiện ngập. Để hỗ trợ điều này, chính phủ chúng ta đã phân bổ \$1,55 tỷ để mở rộng chăm sóc sức khỏe tâm thần và cai nghiện, bao gồm dịch vụ cho thanh thiếu niên,

cộng đồng First Nations, Métis và Inuit và đầu tư vào cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần và cai nghiện. Trong những năm qua, chúng tôi đã mở hai trên 11 cộng đồng hồi phục tâm cơ thể giới để cho nhiều người một cơ hội để hồi phục. Đây là những đầu tư quan trọng để giữ cho các gia đình và cộng đồng tại Alberta khỏe mạnh và an toàn.

“Hỗ trợ các gia đình và cộng đồng khỏe mạnh và an toàn cũng yêu cầu chúng tôi tiếp tục làm việc để kết thúc bạo lực liên quan đến giới tính và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết thực hiện điều này và đã phân bổ thêm \$10 triệu cho các nơi tạm trú khẩn cấp dành cho phụ nữ ở Alberta, trong đó có \$5 triệu để bổ sung thêm giường và tài trợ cho những cơ sở hiện đang thiếu nhân viên. Chúng tôi cũng cam kết tài trợ \$10 triệu trong vòng ba năm tiếp theo để hỗ trợ các trung tâm xâm hại tình dục trên khắp tỉnh.

“Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để giữ các gia đình và cộng đồng ở Alberta an toàn khỏi nạn cháy rừng trong năm nay. Các khoản đầu tư mới đồng nghĩa với việc bổ sung thêm nhân lực, cũng như nhiều công nghệ và thiết bị hơn, bao gồm máy bay trực thăng có thể quan sát trong đêm mới để chúng ta có thể chữa cháy rừng vào ban đêm, khi nhiệt độ mát hơn. Chính phủ chúng ta sát cánh cùng tất cả những người lính chữa cháy rừng đang làm việc xuất sắc. Trong khi chúng ta tiếp tục hi vọng tình trạng hiện tại sẽ có lợi cho đội chữa cháy rừng của chúng ta, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ thêm nhân sự nếu cần, và chúng tôi sẽ không dao động trong các cam kết của mình.

“Trong khi chính phủ chúng ta đã đạt được nhiều điều trong một thời gian ngắn, vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi mong muốn thực hiện công việc đó cho Alberta và người dân Alberta. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng bởi các cơ hội trong tỉnh này và tương lai sắp tới. Cùng nhau, chúng ta đang viết nên chương mới trong câu chuyện của Alberta. Câu chuyện tích cực này tiếp tục lan rộng khắp đất nước và trên thế giới. Mặc dù chính phủ chúng ta có vinh dự đặc biệt để kể câu chuyện trên bục diễn thuyết hay phòng họp, nhưng chính những gia đình, người lao động và doanh nhân ở Alberta đang giúp viết nên câu chuyện này.”

Yêu cầu truyền thông

Sam Blackett

587-589-6048

Thư ký báo chí, Văn phòng Thủ hiến